

Số: /TB-UBND

Hoàng Kim, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã

Ngày 20/3/2023 xã Hoàng Kim tổ chức ra mắt Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ năm 2023”.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023, công bố quyết định thành lập Ban điều hành mô hình; thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban điều hành mô hình. Ban điều hành mô hình được thành lập với 13 thành viên do đồng chí Lê Quang Thành - CT UBND xã làm trưởng ban, phó ban Đ/c: Lê Trường Minh - Chủ tịch UBMTTQ xã, thành viên gồm các đồng chí: Lê Như Đông - PCTUBND xã, Lê Văn Công - Chủ tịch Hội nông dân, Nguyễn Ngọc Lam - Bí thư Đoàn thanh niên, Phạm Xuân Thụ - Chủ tịch Hội CCB, Lê Thị Lam Anh - Chủ tịch Hội LHPN, Nguyễn Văn Hưng - Trưởng công an, Nguyễn Thanh Trọng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Lê Khắc Anh - Công chức tư pháp, Lê Thị Liên - Công chức ĐC-nông nghiệp - tài nguyên - môi trường, Nguyễn Thị Thanh Hà - Công chức VHCS, Trịnh Tuấn Nguyễn - Công chức VPUBND xã.

Theo đó, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Hoàng Kim đi vào hoạt động phải đảm bảo các mục tiêu: 100% các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai thực hiện; hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Chính quyền xã đề ra hàng năm, trong đó, có 1/3 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; thực hiện tốt các nội dung 4 tăng (ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân); 2 giảm (giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính); 5 biết (Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn); 3 không (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn); 4 biểu hiện (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; Lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tụy quy trình xử lý công việc; Gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân).

Trong hội nghị, cán bộ, công chức xã Hoàng Kim đã ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Một số nội dung của mô hình sẽ được Ban điều hành thực hiện ngay từ ngày 29/3/2023 như sau:

- Các cặp đôi khi đăng ký kết hôn sẽ được tổ chức trao thư chúc mừng tại UBND xã.

- Các gia đình có thêm thành viên mới sẽ được UBND xã trao thư chúc mừng.

- Các ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, ý kiến góp ý đối với tất cả các lĩnh vực chính quyền quản lý, điều hành UBND xã sẽ gửi thư cảm ơn.

- Cán bộ, công chức thực hiện không nghiêm túc quy chế hoạt động của mô hình, phiền hà, sách nhiễu nhân dân khi người dân liên hệ giải quyết công việc thì phải công khai xin lỗi bằng thư và thư xin lỗi được sao, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa.

- Các gia đình không may có người thân qua đời, UBND xã sẽ gửi thư chia buồn và được đọc tại thời gian tổ chức lễ truy điệu cho người quá cố.

Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác dân vận của chính quyền xã nhằm thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền 2023”; đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt các bước công khai dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy chế, quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

UBND xã kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao và các phong trào khác tại địa phương. Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN hàng năm. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã (t/b);

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành